



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มรับตรง ดัชนี 3 ปี เด็กปลอม "บัตรเอเน็ต"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มรับตรงเพิ่มเป็น 60% ปี 53 หลังไม่มั่นใจ GAT-PAT และการกำหนดค่าน้ำหนักแต่ละองค์ประกอบของ ทปอ. ที่ประชุมแอดมิสชันส์พร้อมเตรียมยกเว้น 13 มี.ค. ปธ.ศูนย์สอบ มอ.เผยพบเด็กปลอมบัตรกลับบ้านแล้ว รับนำเงินเพื่อนไปใช้หมด เจอตัดสิทธิเอเน็ตทุกวิชา ห้ามสมัครเข้า ม.รัฐ 3 ปี เจออีก 4 รายผิดระเบียบ เร่งสอบทุจริตหรือไม่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ในปีการศึกษา 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยึดหลักการรับนิสิตโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองเดือดร้อน มีภาระน้อยที่สุด และเปิดโอกาสให้นักเรียนมากที่สุด โดยวางแผนรับนิสิต 6,003 คน แบ่งเป็น ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์กลาง 2,420 คน คิดเป็น 40% และรับตรง 60% จำแนกเป็น รับตรงปกติ 2,479 คน คิดเป็น 41% รับตรงพิเศษ 1,104 คน คิดเป็น 19% ซึ่งจำนวนดังกล่าวยังไม่รวมหลักสูตรนานาชาติ 890 คน และเมื่อเทียบกับจำนวนรับนิสิตของปีการศึกษา 2552 พบว่า สัดส่วนรับตรงเพิ่มขึ้น 30% จากเดิมอยู่ที่รับตรง 30% และรับผ่านแอดมิสชันส์กลางลดลง 30%

นพ.ภิรมย์กล่าวว่า ยืนยันว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับระบบแอดมิสชันส์กลาง แต่จำเป็นต้องรับตรงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตรงกับปรัชญา โดยปีการศึกษา 2553 ทปอ.ใช้การวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT แทนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นสูง หรือเอเน็ต และการสอบวิชาเฉพาะ โดยกำหนดค่าน้ำหนักเพื่อให้ทุกสถาบันใช้ร่วมกัน แต่พบว่าในบางสาขา ค่าน้ำหนักดังกล่าวไม่เหมาะสมกับเกณฑ์การรับของบางคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับปรุงเพิ่มในสาขาเหล่านี้

"เช่น คณะอักษรศาสตร์ รับตรง 100% จากเดิมรับผ่านแอดมิสชันส์กลางทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 80% จากเดิม 8% คณะวิทยาศาสตร์ รับตรง 53% จากเดิม 31% เป็นต้น การรับตรงทุกคณะ จะรับสมัคร 2 รอบ รอบแรกสำหรับโครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ประกาศผลต้นเดือนพฤศจิกายน หากรอบแรกไม่ผ่าน ก็สมัครรอบ 2 ซึ่งรับตรงทั่วไปได้ โดยรับสมัครกลางเดือนพฤศจิกายน รอบนี้นักเรียนมีโอกาสเลือก 4 อันดับ หากไม่ผ่านการรับตรงทั้ง 2 รอบ สามารถสมัครแอดมิสชันส์กลางได้"

นพ.ภิรมย์กล่าวว่า การรับตรงทุกคณะยังคงใช้องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนที่ ทปอ.กำหนด คือคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือจีแพ็กซ์, GAT และ PAT ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบ แต่จะปรับค่าน้ำหนักให้เหมาะสม เช่น คณะอักษรศาสตร์ ทปอ.

กำหนดค่านำหนัก PAT 7 ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ เพียง 10% จุฬาลงกรณ์ฯ จะเพิ่มเป็น 30% เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเข้ามาแล้วสามารถเรียนได้ ทั้งนี้ คะแนน GAT และ PAT ที่นำมาใช้ ต้องมาจากการสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 4-12 กรกฎาคม เพื่อความยุติธรรม เพราะถือว่าทราบข้อมูลพร้อมกัน และ ใช้ ข้อ สอบ ชุด เดียว กัน

"ส่วนที่จัดสอบเพิ่มเติม จะจัดสอบเฉพาะที่ สทศ.ไม่ได้จัดสอบให้ เช่น ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะดนตรีสากล เป็นต้น โดยจะสอบตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2552 เพื่อนักเรียนรู้คะแนนของตนเองในทุกวิชาก่อนสมัครรับตรง ส่วนสิทธิ์แพ็คเกจที่จะใช้รับตรง จะให้ค่านำหนักแค่ 10% จากที่ ทปอ.กำหนด 20% โดยจะใช้สิทธิ์แพ็คเกจ 5 ภาคเรียนเท่านั้น"

นพ.ภิรมย์กล่าวว่า ยอมรับว่าคณะต่างๆ ยังไม่พึงพอใจกับสัดส่วนองค์ประกอบแอดมิสชันกลางที่ ทปอ.กำหนด แต่หากอนาคต ทปอ.ปรับค่านำหนักให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ของแต่ละคณะ ก็เชื่อว่าทุกคณะจะหันมารับนิสิตผ่านระบบแอดมิสชันส์กลาง ซึ่งเรื่องนี้จะหยิบยกมาหารือในการประชุม คณะทำงานศึกษาแอดมิสชันส์ฟอรัม ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 13 มีนาคม

ด้าน นายสุรเดช จารุชนเศรษฐ์ ประธาน ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนของนักเรียนที่หายตัวไปหลังถูกจับได้ว่าปลอมบัตรประจำตัวให้เพื่อนนักเรียน 2 คน เข้าสอบเอเน็ตวิชาภาษาไทย แจ้งว่า นักเรียนคนดังกล่าวกลับบ้านแล้ว โดยหนีไปอยู่บ้านเพื่อน และรับสารภาพว่านำเงินของเพื่อนทั้ง 2 คนไปใช้หมดแล้ว จึงปลอมบัตรประจำตัวเข้าสอบไปให้แทน จึงสรุปเรื่องพร้อมมาตรการลงโทษนักเรียนทั้ง 3 คน เสนอ ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม คี ก ษ ำ ( ส ก อ . ) แ ล ้ว

"นักเรียน 2 ราย ที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร เอเน็ตให้ถูกตัดสิทธิตรวจสอบทุกวิชา แต่ไม่ถูกตัดสิทธิการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 3 ปี เนื่องจากไม่ได้ทุจริต ส่วนนักเรียนที่ปลอมเอกสารถือว่าทุจริตต่อระบบการคัดเลือก เพราะที่ปลอมแปลงเอกสาร ถูกตัดสิทธิไม่ตรวจสอบเอเน็ตทุกวิชา และตัดสิทธิการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 3 ปี ทั้งนี้ ศูนย์สอบ มอ.ให้นักเรียนเขียนสารภาพเป็นลายอักษร เพื่อเป็นหลักฐาน และถือว่าเรื่องนี้จบ แ ล ้ว "

นายสุรเดชกล่าวว่า นอกจากนี้มีอีก 3 ราย ที่นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ และระหว่างสอบ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ถือว่าทำผิดระเบียบทั้ง 3 ราย ต้องถูกปรับตกในวิชาดังกล่าว ส่วนจะทุจริตหรือไม่ ต้องรอตรวจสอบ อีก 1 ราย กรรมการคุมสอบตรวจพบว่าหลังบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมีข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยครูพรินทร์บัตรประจำตัวให้นักเรียนโดยใช้กระดาษรีไซเคิล ซึ่งด้านหลังมีข้อมูลดังกล่าว แต่ครูยืนยันว่าให้นักเรียนนำบัตรไปถ่ายเอกสารใหม่ แต่นักเรียนกลับนำบัตรเดิมเข้าสอบ เบื้องต้นถือว่าสอบทุจริต ต้องตรวจสอบต่อไปว่าตั้งใจทุจริตหรือไม่